

KIỂM TRA GIỚI TÍNH THAI NHI KHI MỚI... 6 TUẦN TUỔI!

Qua một trắc nghiệm trên internet, có thể biết giới tính của thai nhi khi mới 6 tuần tuổi. Giá của trắc nghiệm này là 189 bảng Anh và nhà cung cấp cam đoan chính xác tới 99%. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nên tập trung chăm sóc cho bà mẹ

Ý tưởng về việc kiểm tra và biết được giới tính của thai nhi không phải là mới. Năm ngoái, Viện nghiên cứu Sức khỏe trẻ em tại London đã thực hiện thành công việc xác định giới tính cho một thai nhi mới 6 tuần tuổi. Bài trắc nghiệm này được bán tại website của DNA (<http://www.dna-worldwide.com/>) với giá là 189 Bảng Anh, tức khoảng 6 triệu đồng.

Một khi người phụ nữ tiến hành làm bài trắc nghiệm này, họ sẽ phải trực tiếp gửi đến phòng thí nghiệm một mẫu máu của mình để các bác sỹ phân tích. Sau khi nhận được câu trả lời, họ sẽ biết mình có được phép hay không được phép dùng cách này để biết được giới tính của con mình.

Nếu họ được phép dùng, các nhà cung cấp sẽ đưa cho họ một mật khẩu truy cập để họ có thể vào và tiến hành bài trắc nghiệm. Và đương nhiên, khi thai nhi không có nhiễm sắc thể giới tính Y thì đó sẽ là một bé gái.

Độ chính xác và tin cậy của các kết quả trắc nghiệm trên website này cao đến 99%. Nhà cung cấp thậm chí còn cam kết, nếu kết quả trắc nghiệm không chính xác, họ sẽ hoàn trả lại số tiền khách hàng đã mua dịch vụ và bồi thường thêm cho họ.

(Ảnh: SPL)

Điều đáng nói trong bài trắc nghiệm này là nó đặc biệt được áp dụng cho những phụ nữ mang thai và con họ có nguy cơ cao mắc các bệnh về rối loạn cơ thể, đặc biệt là rối loạn dinh dưỡng – nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm ở trẻ em.

Hiện nay, các bệnh viện có thể chuẩn đoán chính xác giới tính của thai nhi khi thai nhi mới được 20 tuần tuổi. Tuy nhiên, bao giờ cũng vậy, các ông bố bà mẹ luôn nóng lòng muốn biết sớm hơn nữa liệu con mình là trai hay gái.

Mối quan tâm về đạo đức

Những người có kinh nghiệm và từng trải tỏ ra lo lắng về việc sẽ có sự phân biệt trai-gái rõ ràng từ biện pháp này.

Các nhà phân tích cảnh báo, kết quả bài trắc nghiệm có thể khiến các bậc cha mẹ sớm phá bỏ thai nhi nếu họ không có được con trai hay con gái theo ý muốn. Trong khi đó, các nhà cung cấp dịch vụ này lại cho rằng, việc biết được giới tính của con sớm giúp các bậc cha mẹ có được những chuẩn bị tốt nhất cho bé.

Bà Julia Millington thuộc Tổ chức bảo vệ Sức khỏe sinh sản Anh Quốc cho biết: “Chắc chắn tỉ lệ phá thai sẽ gia tăng. Bài trắc nghiệm sẽ mang lại nhiều hậu quả xấu và sẽ có nhiều trẻ em bị tước mất quyền sống chỉ vì chúng không có giới tính như mong muốn của cha mẹ chúng”.

Bà không hề phủ nhận lợi ích của việc biết trước giới tính của con để có được một khởi đầu tốt đẹp. Tuy nhiên, cũng chính vì điều này mà nhiều người phụ nữ bị ép buộc phải phá thai. Có nhiều người, do không có được con trai hay con gái như mong muốn đã tìm đến các loại thuốc để có được điều họ mong muốn.

Những người đứng đầu ngành Sản khoa và Phụ khoa nước Anh cho rằng việc chọn lựa giới tính là điều không nên làm chút nào: “Tập trung chăm sóc bà mẹ và em bé sẽ mang lại những kết quả tốt nhất, tạo ra một thế hệ tương lai có sức khỏe dồi dào nhất”.

Cẩm Quyên